



จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

### พระประจำวันเกิด

เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองที่สุดในโลก คนที่นับถือ พุทธศาสนาก็เรียกกันว่านับถือพระ คนนับถือพระนั้น ทัว ๆ ไปก็มักจะมีพระพุทธรูป ไว้สักการบูชาที่บ้าน ตลอดจนสำนักงาน บางแห่งก็มีอยู่ไม่น้อย และคนที่มีความเชื่อถือเรื่องโชค ๆ ลาง ๆ ก็มักจะนิยมหาพระบูชาที่ถูกสมมติให้เป็นพระประจำวันเกิดมาไว้บูชา เพราะเชื่อมั่นว่า ถ้าได้บูชาพระปางที่ตรงกับวันเกิดของตน จะเกิดสิริมงคลยิ่งใหญ่มากสบายใจไปตลอดชีวิต ยิ่งกว่านั้นเปลอ ๆ อาจจะมีโชคลาภดี ๆ โดยไม่นึกฝันก็ได้เท่าที่เคยพบมา งานประจำปีของวัดบางวัดจะมีการจัดหาพระประจำวันทั้ง ๘ (ทางโหราศาสตร์ท่านแบ่งเป็น ๘ วันคือแยกวันพุ้ออก เป็นพุ้อกลางวันและพุ้อกลางคืน) มาตั้งให้คนไปเที่ยวงานทำบุญ โดยตั้งพระพุทธรูปจะเรียงแถวไว้บนแท่นพิธีเป็นระยะพอเหมาะ จนครบ ๘ องค์ แล้วก็มีการเสี่ยง ๆ ๘ ใบตั้งไว้ข้างหน้าพระนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้คนไปตักบาตรเงินสด ส่วนมากก็จะเป็นเงินเหรียญ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริการคอยแลกเปลี่ยนต่างค่ากับอยู่ด้วย กว่าที่จะเลิกงานก็คงได้เงินเข้าวัดหลายอยู่เหมือนกัน มีบางคนเข้าไปพบเห็นมาแล้วก็เกิดความสงสัย เลยตั้งคำถามเอาไว้ว่า พระประจำวันทั้ง ๗ ทั้ง ๘ นั้น มีความเป็นมาอย่างไร ไม่เคยพบคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ไหน ก็เลยขอถือโอกาสเล่า ประวัติพระบูชาประจำวันโดยย่อ ๆ เพื่อให้ผู้ใคร่ทราบได้ ตามที่เคยได้อ่านได้ฟังมาเท่านั้นจะครับ

### พระประจำวันอาทิตย์

พระประจำวันอาทิตย์ เรียกกันว่า พระปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปยืนตรง เเงพระพักตร์ สีมพระเนตรทั้ง ๒ วางพระหัตถ์ทั้ง ๒ ลงประสาน พระเพลา ความเป็นมาก็คือ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์ประทับ นั่งขัดสมาธินั่งในอิริยาบถเดียวที่โพธิบัลลังก์นั้นตลอด สัปดาหเพื่อทรงพิจารณา พระธรรมที่ได้ตรัสรู้มา และทรงใช้อิริยาบถอื่น ๆ รอบ ๆ ต้นโพธิ์ที่ประทับนั่งตรัสรู้ ในช่วงระยะนั้นตามตำรากล่าวว่า พระพุทธองค์ได้ประทับยืนจ้องโพธิบัลลังก์โดย พระเนตรทั้ง ๒ มิได้กระพริบตลอด ๗ วัน ทางโหราจารย์จึงได้ถือเอาลักษณะอาการที่พระเนตรทั้ง ๒ มีแวววาวแรงกล้าเปรียบด้วยดวงอาทิตย์ มาเป็นพระประจำวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์ และยังมีกำหนดบทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ไว้ด้วยคือ บทโมรปริตร ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา ฯลฯ

## บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวีปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง  
ปะฐะวีปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะณะา เวทะคุ สัพพะธัมเม, เต เม นะโม เต จะ  
มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปริตตัง กัตวา  
โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

\*\*\* สวดบทนี้ ๖ จบ เท่ากับกำลังวันอาทิตย์ จะเกิดสวัสดิมงคลแก่เจ้าตัวนานาประการ

